



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 โดยรับสมัครถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามแนบท้ายประกาศนี้

หลักสูตร	จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (คน)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3

ขอให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อท้ายประกาศ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตน สำหรับผู้สมัครที่สมัครสอบโดยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามวิธีการสมัครสอบ ซึ่งกำหนดไว้ในประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2562 แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อท้ายประกาศ ให้ติดต่อด้วยตนเองที่งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 02-986-9605-6 ต่อ 3034 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ในวันราชการ เวลา 09.00 - 16.30 น. หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะถือว่า ไม่ได้สมัครสอบ และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง รอบ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ	เลขที่ใบสมัคร	ชื่อ-สกุล
1.	0325620052	นายทิวากร วรรณโสภะ
2.	0325620053	นางสาวภัทรวดี เชื้อภูวนาค
3.	0325620054	นายอำนาจ ประเสริฐ

วัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสอบข้อเขียนตามวัน-เวลา ดังนี้

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เวลา	การสอบ	ห้อง	วิชาที่สอบ (อัตรานัย)
09.00 – 12.00 น.	สอบข้อเขียน	ห้อง สด. 501	<ul style="list-style-type: none">- หมวดความรู้พื้นฐานในกระบวนการพัฒนาโครงการ- หมวดความรู้พื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์- หมวดความรู้พื้นฐานในการทำวิจัยและความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา- หมวดความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์- หมวดความรู้พื้นฐานด้านการขายและการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์- หมวดความรู้พื้นฐานด้านการบริหารโครงการและบริหารทรัพยากรกายภาพโครงการอสังหาริมทรัพย์
13.00 น. เป็นต้นไป	สอบสัมภาษณ์	ห้อง สด. 515	

หมายเหตุ

1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนครั้งนี้เป็นการพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบเท่านั้น หากพบว่า ผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติไม่เป็นที่ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวดการรับเข้าศึกษาและการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้ที่นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อได้
2. ภายหลังการเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัคร หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีจำนวนน้อย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิก